



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๕๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ทราบ)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ (ทราบ)

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และเสนอคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของการกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรกำหนดให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เช่น

๑) หน้า ๒ ข้อ ๒

ปรับจาก “ให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดำเนินการให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ...”

เป็น “ให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดำเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยให้มีบทบาทและหน้าที่ ...”

๒) หน้า ๓

ข้อ (๒) ปรับจาก “...และการมอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้สอน”

เป็น “...และการพิจารณาเกี่ยวกับผู้สอน”

ข้อ (๘) ปรับจาก “มอบหมายการปฏิบัติงานสอนรายวิชาของหลักสูตรเฉพาะ
ในสังกัดของสาขาวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานสอนโดยเคร่งครัด”

เป็น “พิจารณาการปฏิบัติงานสอนรายวิชาของหลักสูตรเฉพาะ
ในสังกัดของสาขาวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานสอนโดยเคร่งครัด”

๓) หน้า ๔ ข้อ (๑๒)

ปรับจาก “ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย”

เป็น “ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ทั้งนี้ ให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาข้อเสนอแนะและปรับให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ